

พระพุทธเจ้าทำนาย ไว้...

นำเสนอเมื่อ : 29 พ.ย. 2552

พระพุทธเจ้าทำนาย

เมื่อปี พ.ศ. 2485 แปลจากศิลาจารึกในมหาวิหารเจตมहाเซตวัน

สาธุ อะระหังสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเมตตามหาสัตสัตว์ทั่วโลก
ที่เกิดมาแล้วแต่ลำบาก ทั่วหน้าทุกชาติ ทุกศาสนาตาม

ธรรมชาติเมื่ออาตมาเข้านิพพานแล้วครบ 5000 ปีเป็นที่สุด
โลกจะหมุนเข้าใกล้จำนวนที่ คือดาคททำนายไว้ 2500 ปีมนุษย์

และสัวจะได้รับภัยพิบัติเสียหนึ่งในระยะ 30 ปี สิ่งที่สาธุชนไม่เคยเจอจะจะได้เห็น
ไม่เคยพบจะได้พบ **ยักษ์หินที่ถูกسابให้หลับ**

กลับตื่นขึ้นมาอาละวาดยิ่งนัก ใกล้กับ พ.ศ. 2550 ยิ่งทวีกันใหญ่ขึ้นทุกทิวาราตรี

มนุษย์นอกศาสนาจะรบราฆ่าฟันกันจนถึงเลือดตนเองนองเต็มพื้นดิน
พื้นน้ำจะลุกลามเผามนุษย์ไม่ขาดระยะ ต่างฝ่ายต่างทำลาย เหมือนยักษ์ กระจายเอเลียด
แผ่นดินจะลุกเปนนเปลวไฟ ต่างฝ่ายจะตายไปอย่างละครึ่งหนึ่งจึงจะลมหเล็ก

ส่วนพุทธศาสนิกชน ผู้ทำแต่บุญเดินตามทางตถาคตสามารถระงับร้อนนำมรณแรง
แต่หนีภัยพิบัติไม่พน ไฟจะลุกลามทางทิศตะวันออกไหมวัดวาอาราม สมณะชีพราหมณ์
จะอดอยากยากเข็ญ ลุกไฟจะตกจากฟ้าเหล็กกลาจะผุดจากน้ำ สงครามจะเกิดทั่วทิศ
ทหารจะเป็นเจา ขาวสารจะขาดแคลน ทุกแควน

จะอดอยาก พลูหมากจะหมดเปลือง สีเหลืองจะชนะ สีขาวจะแพ้ภัยในที่สุด
ครุฑจะบินกลับฐาน คนจะกลับป่ารุงพระ

คำเตือน

โลกมนุษย์กำลังเข้าสู่กาลียุค จะทำให้เกิดภัยธรรมชาติ จากดิน น้ำ ลม ไฟ
จะเกิดมหาสงครามโลกครั้งที่สามตามมา มนุษย์จะตายไปกว่าครึ่ง

สำหรับประเทศไทย จะเริ่มตั้งแต่ปี 2550 คาดว่าจะได้รับภัยทางน้ำ และ ไฟ

โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดชายทะเล และกรุงเทพฯ
แผ่นดินจะยุบตัวคลื่นน้ำจะพัดเข้าถล่มมีความสูงกว่า 200 เมตรมนุษย์จะล้มตายมากกว่าครึ่ง
น้ำจะเข้าของแคบสระบุรี และทางด่านตอนล่างของโคราชบางส่วน
ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ สุดท้าย ประเทศไทยจะเหลือประชากรประมาณ 30 %

ส่วนประเทศอื่นทั่วโลกจะเหลือเพียง 10%

ประชาชนผู้รอดชีวิตส่วนมากจะสูญเสียสติสัมปชัญญะไม่ปลอดภัยเหมือนเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนา เพราะไม่เข้าใจบาปเพ็ญฉานภาวนา ฉะนั้นอย่าหลงใหลในทรัพย์สินของตนให้มากนัก เพราะเมื่อเขาสูญเสียวิถีโลเงินทอง จะไม่มีค่าเลยเพราะ มนุษย์ยุคนั้นจะเข้าวัดกันที่ความดี ศีลธรรม ปีมะโรง พ.ศ.2555 ปีมะเส็ง พ.ศ. 2556 ปีระกา พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 ปีกุน พ.ศ.2562 คำทำนายของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

รัชกาลที่ 1 ทายว่า มหาภาพ (ทำลายเพื่อน พี่น้อง)

รัชกาลที่ 2 ทายว่า ฌาณย์กษ (อำนาจเวทมนต์)

รัชกาลที่ 3 ทายว่า รักมิตร (มีการค้ากับต่างชาติมากมาย)

รัชกาลที่ 4 ทายว่า สนิทคำ (สงบวช)

รัชกาลที่ 5 ทายว่า จำแขนขาด (เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง และเขมร เพื่อปกป้อง อธิปไตย)

รัชกาลที่ 6 ทายว่า ราชโจร (เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดกลุ่มโจรมากมาย มีการตั้งกองเสือป่าครั้งแรกของเมืองไทย)

รัชกาลที่ 7 ทายว่า ชนร้อนทุกข์ (เกิดการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย)

รัชกาลที่ 8 ทายว่า ยุคทมิฬ (พระเจ้าแผ่นดินถูกลอบปลงพระชนม์)

รัชกาลที่ 9 ทายว่า ถิ่นกาขาว (มีฝรั่งเข้ามามากมาย นำเงินมาซื้อประเทศไทยให้เกิดวิกฤตการเงิน)

รัชกาลที่ 10 ทายว่า ชาวศิวิไลซ์ (จะมีเหลือเฉพาะผู้ที่มีบุญเท่านั้นที่รอดอย เป็นยุคของพระศรีอริยเมตไตรย)

"โลซังชม โทโพโส อินโกรุธา"

พระอิทธิพรหม ยมราช ได้สั่งไว้ว่า ถ้าบุคคลใดได้รู้แล้ว

จงรีบบอกต่อให้คนอื่นฟังหรือพิมพ์แจกตามกำลังศรัทธา จะเกิดมหากุศลช่วยให้ท่านหลุดพ้นจากมหันตภัยพิบัติทั้งปวง
ถ้าใครไม่มีเว็บบ้านจะมีภูมิปีศาจเข้ามาทำลายอย่างแน่แท้ ผู้ใดนำเรื่องไปพิมพ์แจก 1000 ใบ ภายใน 15-30 วัน ผู้นั้นจะมีโชคลาภ
มีความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ และผู้ใดรู้ได้อ่าน อย่าคิดว่าเป็นการหลอกลวง หรือไม่เชื่อ
และผู้ใดคิดจะพิมพ์แจก ก็ ต้อง พิมพ์แจกภายใน 15-30 วัน อย่าคิดพิมพ์ผิดวันประกันพรุ่ง หรืออ่านแล้วทิ้ง มันผู้นั้นจะมีเรื่อง

และมีภัยพิบัติเกิดขึ้นกับผู้นั้น